



จดหมายข่าว

PSRU NEXT
& NEW FOR ALL

PSRU NEWS

ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

[www.psrุ.ac.th](http://www.psrु.ac.th)



PSRU PIBULSONGKRAM
RAJABHAT UNIVERSITY

มรพส. เดินหน้าพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สร้างแนวป้องกันดินพังทลาย บริเวณอ่างเก็บน้ำทะเลแก้ว อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ใจกลางมหาวิทยาลัย



ในช่วงปิดภาคเรียนนี้.. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างแนวป้องกันดินพังทลายบริเวณอ่างเก็บน้ำทะเลแก้ว ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ใจกลางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนที่เข้ามาใช้พื้นที่

โดยโครงการนี้มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 จนถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 รวมทั้งสิ้น 480 วัน ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้างรอบอ่างเก็บน้ำทะเลแก้ว ศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสันทนาการของมหาวิทยาลัยฯ มาอย่างยาวนาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา การก่อสร้างแนวป้องกันดินพังทลายในครั้งนี้ จะช่วยลดปัญหาการกัดเซาะของดิน รักษาเสถียรภาพของพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยอนุรักษ์พื้นที่ทางธรรมชาติแต่ยังส่งเสริมให้เป็นสถานที่สำหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการพักผ่อนหย่อนใจของนักศึกษาและบุคลากรอีกด้วย

อ่างเก็บน้ำทะเลแก้ว เป็นสถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยฯ ที่ใช้จัดกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นประเพณีลอยกระทงที่สืบทอดมายาวนาน กิจกรรมดนตรีในสวนริมน้ำ "ดีมนมชมดนตรี" รวมไปถึงการพักผ่อนหย่อนใจหลังเลิกเรียน ซึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก คือการให้อาหารปลาตกในเขตอภัยทาน นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง และศาลเจ้าพ่อทะเลแก้ว ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการเคารพนับถือจากนักศึกษาและผู้มาเยือน

นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างแนวป้องกันดินพังทลายแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยังมีแผนพัฒนาอื่น ๆ ที่จะช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา อาทิ การปรับปรุงลานพื่นสนามกีฬาอเนกประสงค์ และการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การพัฒนา และการใช้ชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรอย่างแท้จริง

กองบริหารงานบุคคล มรพส. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างวินัย และความสามัคคี



กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการทำงานเป็นทีม ณ กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนฯ รวมทั้งสิ้น 150 คน ทั้งนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน ตระหนักถึงวินัย และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร อันจะนำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายในโครงการมีกิจกรรมหลากหลายที่ช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การฝึกภาวะผู้นำและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความร่วมมือผ่านสถานการณ์จำลอง ตลอดจนการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบในหน้าที่ของแต่ละบุคคล กิจกรรมเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นในองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีขึ้นในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาชันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมได้เสริมสร้างกำลังใจแก่บุคลากร โครงการดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งและพร้อมเผชิญกับความท้าทายในอนาคต ด้วยความร่วมมือและความสามัคคีของบุคลากรทุกฝ่าย

ด่วนที่สุด



**นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โปรดสำรวจความเสียหายในพื้นที่ของท่าน
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว
จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568
แจ้งข้อมูลมายัง QR Code นี้
เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือต่อไป
ด้วยความห่วงใยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม**

สแกนQR Code แจ้งข้อมูล

